
sþ. 486. Fyrirspurnir. [218. mál]
I. Til fjármálaráðherra um stóreignaskatt.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

a. Hve miklu nam álagður stóreignaskattur samkv. l. nr. 44 3. júní 1957?
b. Hve mikið hefur verið innheimt af skattinum og hve mikið á árunum 1961,

1962og 1963hverju um sig?
e, Hve mikið af þessu fé hefur þegar verið afhent byggingarsjóði ríkisins vegna

íbúðarhúsalána ?

II. Til félagsmálaráðherra um lánveitingar úr byggingarsjóði ríkisins.

Frá Geir Gunnarssyni.

a. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til þess að afla byggingarsjóði ríkisins
fjár til íbúðalána á þessu ári?

b. Hve hárri upphæð má búast við að sjóðurinn geti úthlutað í ár og hvenær
á árinu?

III. Til félagsmálaráðherra varðandi úthlutun byggingarlána.

Frá Ingvari Gíslasyni.

a. Hvenær má næst vænta úthlutunar byggingarlána á vegum húsnæðismála-
stjórnar?

b. Hversu há upphæð verður þá til úthlutunar?


